

# "DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY"

Nhất Hùng



(vietnamnet.com)

Rạng sáng ngày 6/8 lực lượng tinh nhuệ của Ukraine đã đột kích nhanh, sâu và có quy mô lớn nhất vào Kursk, một tỉnh thuộc lãnh thổ Nga. Hơn một tuần qua Ukraine đã có những thành công nhất định về mặt chiến thuật, muốn biết họ có thành công về mặt chiến lược hay không, còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Có vẻ như Ukraine dùng một loạt kế hiểm, "Dương Đông Kích Tây", "Vi Ngụy Cứu Triệu", "Phản Khách Vi Chủ"... Trong những tháng gần đây, Ukraine cố gắng phòng thủ ở phía Bắc nhưng nỗ lực công kích ở phía Nam, cụ thể là Crimea và Biển Đen, đẩy lùi hạm đội Biển Đen của Nga ra rất xa... Rồi bất ngờ họ đột kích Kursk ở phía Bắc, Nga mắc kế "Dương Đông Kích Tây". Trong lúc Nga dồn hết lực lượng tấn công trên một chiến tuyến dài hơn 1000 km, đẩy Ukraine vào thế bị động, mất hết làng này đến làng khác thì Ukraine đột kích ngược vào lãnh thổ Nga, tức thời, Nga phải rút bớt quân để cứu viện cho Kursk, giảm áp lực và cường độ tấn công các vùng biên giới phía đông Ukraine, hình thức cũng na ná kế "Vi Ngụy Cứu Triệu". Từ vai trò chủ động tấn công của Nga, nay lại phải đào chiến hào ngay trong lãnh thổ của chính mình để phòng thủ, Ukraine đã làm được chuyện "Phản Khách Vi Chủ".

Còn quá sớm để có thể thấy được hệ quả về cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk. Tuy nhiên có một số câu hỏi được đặt ra.

- Tại sao Ukraine lại đột kích Kursk khi đang gặp nhiều bất lợi trên một chiến tuyến dài?

Cuộc đột kích dường như là một phần trong nỗ lực chiến lược nhằm ngăn lực lượng Moscow giành thêm lãnh thổ ở mặt trận Donbass. Đưa chiến tranh vào Nga có thể tác động đến xã hội Nga và cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow trong tương lai. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cũng có thể là mục tiêu của Ukraine. Nếu kiểm soát được nhà máy này, nó có thể là con bài để Kiev mặc cả nhằm giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Moscow đang chiếm giữ. Hiện họ chỉ cách nhà máy điện hạt nhân này vài chục km. Moscow đang phải đưa các hệ thống phòng thủ đất đối không tầm trung Pantsir tới khu vực này. Thành phố Sudzha ở Kursk gần một cảng khí đốt được coi là vị trí quan trọng trong hệ thống trung chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Có thể cuộc đột kích là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm đến các cơ sở hạ tầng quan trọng, làm gián đoạn nguồn thu của Nga.

"Chiến Dịch Đặc Biệt" xâm lược Ukraine đã bước sang năm thứ ba, người ta đã nói nhiều đến "đàm phán hòa bình", có lẽ cả hai bên đều nỗ lực giành ưu thế trên chiến trường để mặc cả trên bàn đàm phán.

- Ukraine dùng chiến thuật gì để đột kích chớp nhoáng vào lãnh thổ Nga?

Ukraine dùng chiến thuật tác chiến điện tử (EW) nhằm loại bỏ UAV trinh sát của Nga, khiến đối thủ không hiểu rõ điều gì đang xảy ra trên thực địa. Sau đó, tiếp tục dùng EW để chặn hệ thống thông tin liên lạc của đối phương. Vì Nga đang tập trung quân ở các mặt trận khác nên phòng thủ của Kursk mỏng và Ukraine đã tận dụng điều này. Việc Ukraine tập trung nhiều đơn vị cơ giới nặng với hàng ngàn quân sát biên giới ngay trước khi triển khai chiến dịch mà Nga không thể phát hiện chứng minh các tần số liên lạc của Nga đã bị “câm”, các hệ thống kiểm soát bằng UAV, bằng Radar của Nga đã bị “mù”. Tác chiến điện tử hiệu quả tạo tiền đề cho Ukraine dễ dàng đưa xe tăng, thiết giáp xâm nhập qua biên giới. Không những hoàn toàn bị động vào ngày đầu tiên của cuộc đột kích, mà UAV của Nga đã không thể hoạt động trong nhiều ngày sau đó. Vì vậy Ukraine đã nhanh chóng kiểm soát thị trấn đường sắt Sudzha, nơi đóng vai trò là nút thắt quan trọng trong cả tuyến đường vận chuyển và đường ống cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho châu Âu. Điều này làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp viện hậu cần của quân đội Nga.

Ukraine cũng triển khai bày đàn UAV ném bom tấn công chính xác cao, dọn sạch chiến hào và chướng ngại của Nga dưới mặt đất để các đơn vị biệt kích Ukraine nhanh chóng di chuyển vào kiểm soát các vị trí trọng. Trên đầu, UAV tiếp tục bay để loại bỏ mối đe dọa. Cùng với đó, các tổ hợp EW lại được đưa lên phía trước. Toàn bộ quá trình tấn công được lặp lại để Ukraine tiếp tục tiến lên. Ukraine sử dụng HIMARS để bắn vào các đoàn xe chở quân và vũ khí tiếp viện của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phản công các đơn vị Ukraine gần các làng Tolpino và Obschky Kolodez, cách biên giới Nga - Ukraine lần lượt khoảng 25km và 30km. Nhưng đây lại là dấu hiệu cho thấy các đơn vị Ukraine đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào Kursk đã cho thấy khả năng triển khai quân đáng kinh ngạc, Kiev chứng minh năng lực quân sự của mình một lần nữa khi được trang bị đủ vũ khí hiện đại. Đồng thời, Nga bộc lộ nhiều điểm yếu. Moscow đang giữ lợi thế lớn vì chiến trường nằm tại Ukraine, họ không cần tập trung các nguồn lực quân sự để bảo vệ biên giới. Lợi thế của Nga lại càng được củng cố nhờ sự giới hạn sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây đối với Ukraine. Việc các nước này “bật đèn xanh” cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ, Kiev đang có cơ hội để đảo ngược lợi thế vốn có của Moscow. Cấu trúc chỉ huy theo kiểu Liên Xô bộc lộ yếu điểm khi Nga gặp “vấn đề” về phối hợp và chuẩn bị hành động.

- Liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật không?

Các lực lượng tại chỗ của Nga ở Kursk như Vệ binh Quốc gia, FSB và các lực lượng không chính quy khác đang gặp khó để ngăn chặn các đợt tấn công của Ukraine. Lực lượng tiếp viện lại bị tấn công bởi các loại vũ khí chính xác công nghệ cao, nếu nguy kịch, khó đoán là liệu Nga có sử dụng “vũ khí hạt nhân chiến thuật” ngay trên lãnh thổ của mình hay không. Putin từng tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của Nga bị đe dọa. Chắc Ukraine không có ý định chiếm giữ lâu dài lãnh thổ Nga, nên sẽ lui binh có kế hoạch, họ khó ở lâu và khó tiến sâu vì sẽ gặp rất nhiều khó khăn về quân số và tiếp vận. Nên có rất ít khả năng Putin sẽ sử dụng “vũ khí hạt nhân”.

- Đây là những mục tiêu chính trị của Ukraine?

Cuộc đột kích của Ukraine đã làm dấy lên sự hoài nghi về tuyên bố chiến thắng của Nga nhưng mục tiêu quan trọng nhất mà Ukraine muốn nhắm đến lại là phương Tây (+ Mỹ). Ukraine đang tìm cách cho phương Tây thấy rằng, Nga chỉ có thể bị gây sức ép nếu cuộc chiến chuyển sang lãnh thổ Nga và rằng Kiev vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công, có khả năng tiến hành các hoạt động phức tạp vào lãnh thổ Nga.

Cuộc đột kích diễn ra ngay khi các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp bắt đầu được Không quân Ukraine đưa vào sử dụng. Các máy bay chiến đấu này sẽ tiếp thêm động lực cho chiến lược mới của Ukraine.

Bước đầu, Ukraine đã thành công trong việc thuyết phục phương Tây. Mặc dù không xác nhận rõ ràng về sự hiện diện của thiết bị quân sự Mỹ trên lãnh thổ Nga, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố "các quyết định về cách Ukraine tiến hành các hoạt động quân sự của mình là do Ukraine đưa ra". Điều này gián tiếp "bật đèn xanh" cho Ukraine sử dụng xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp để vượt qua biên giới Nga. Chủ tịch ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức, cũng tuyên bố rằng ông "không thấy có vấn đề gì" với việc xe chiến đấu Marder do Đức sản xuất dẫn đầu cuộc đột kích của Ukraine. Sau nhiều tháng suy giảm sự ủng hộ và quan tâm từ các nước đối tác phương Tây, Ukraine, một lần nữa lôi kéo được sự chú ý. Phương Tây không những không phản đối, ngược lại, họ còn ủng hộ mạnh mẽ cho chiến dịch đột kích vào Kursk, coi đó là biện pháp tự vệ hợp pháp. Ukraine đang cho thế giới thấy rằng, họ có khả năng chống trả và cuộc đột kích cũng là một minh chứng gợi tới các đồng minh của Kyiv, những tuyên bố của Nga rằng chiến thắng của Nga là tất yếu, sự kháng cự của Ukraine là vô vọng, sự viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine là vô ích... chỉ là những tuyên truyền không đúng sự thật. Ukraine cũng chứng minh rằng quân đội Ukraine có thể nắm bắt được thế chủ động trong cuộc chiến. Đây là một thông điệp đặc biệt quan trọng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Vì vậy, mặc dù Ukraine được dự đoán sẽ sớm rút quân khỏi lãnh thổ Nga, nhưng nước này có thể đã đạt được rất nhiều lợi thế chính trị từ cuộc đột kích.

Xét về địa lý, đà tiến của quân Ukraine là rất nhỏ so với quân Nga nhưng nếu so với cả quá trình đối đầu quân sự Nga-Ukraine thì đây là bước tiến rất lớn của quân Ukraine, mở ra cho giới chức Ukraine cũng như phương Tây tia hy vọng quân đội Ukraine có thể lật ngược được thế cờ trên chiến trường.

Nếu có "đàm phán hòa bình", trước cuộc đột kích, Ukraine không có gì để "đàm", nhưng bây giờ thì khác.

Cuộc đột kích thành công và ngoạn mục là một chuyện, nhưng phản công và chiến thắng toàn diện lại là chuyện khác. Ukraina chỉ có thể bảo vệ tổ quốc, giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc đàm phán trong công bằng, nếu có sự giúp đỡ tích cực và kịp thời từ những đồng minh phương Tây, nhất là Hoa Kỳ.

## Nhất Hùng

### Thế Sự Luận Đàm

**Nguồn:** <https://groups.google.com/d/msgid/PhucHungViet/CACBo7T6aO-O6a82R1C94ziZWkhsGXVO5ocnHuJ6v-xfnAuaiOw%40mail.gmail.com>.

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM**